



“มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และเครือข่ายคนทำงานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (12 D) และภาคีกว่า 100 คน เข้าพบ นายอำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพื่อหารือแนวทางการให้บริการสารทดแทนเมทาโดนระยะยาว (MMT)”
ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่สำนักงานประกันสังคม

คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ กล่าวว่า...” จากการศึกษาที่ประกันสังคมให้เมทาโดนอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ถือเป็นความก้าวหน้า เนื่องจากการเพิ่มสิทธิประโยชน์ MMT ซึ่งเป็นบริการจำเป็นสำหรับผู้ติดยาเสพติดในระบบประกันสังคม ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี และซี แสดงให้เห็นถึงการยอมรับหลักการ “ผู้พึ่งพิงยาเสพติด คือ ผู้ป่วย” เป็นรูปธรรมของการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ทำให้ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐานเดียวกัน เพราะ MMT เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ มาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ แต่สิ่งสำคัญหลังจากนี้คือ ต้องทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงและได้รับบริการจริง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของระบบในการให้บริการ MMT ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรู้เข้าใจให้กับผู้ให้บริการ การจัดบริการที่เอื้อต่อการเข้าถึง เช่น ช่วงเวลาการให้บริการที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายสารทดแทนเมทาโดน การทำให้เกิดมาตรฐานในการให้บริการ MMT การสร้างความเข้าใจกับนายจ้าง รวมทั้งการดึงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ชื้อยาและภาคประชาสังคมที่มีประสบการณ์เรื่องนี้จะช่วยให้การบริการในระบบประกันสังคมเป็นจริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งต้องมีการติดตาม ประเมินผล เป็นระยะๆ หลังประกาศเพิ่มสิทธิประโยชน์นี้ เพื่อนำมาพัฒนาระบบบริการ”

“การเพิ่มสิทธิประโยชน์ MMT ในระบบประกันสังคม เป็นการช่วยชีวิตเพื่อนผู้ชื้อยา เนื่องจากการให้บริการ MMT เป็นบริการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า สามารถช่วยลดการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี และซี ของผู้ชื้อยาด้วยวิธีการฉีด ที่ใช้ฝืน และอนุพันธ์ของฝืน เช่น เฮโรอีน อย่างไรก็ตาม หากผู้ชื้อยา หรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการชื้อยาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการ และช่วยสะท้อนปัญหา ก็จะทำให้บริการที่เกิดขึ้น สามารถช่วยเพื่อนผู้ชื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลองเริ่มจากการเป็นคณะทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริการด้วยกันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและมีความหมาย

คุณประพัฒน์ สุขเขียว รองประธานเครือข่ายผู้ชื้อยา กล่าวทิ้งท้าย